

## THỐNG NHẤT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tình phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 23/4. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thái Bình hiện còn cách ly, theo dõi sức khỏe 38 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế. Tối ngày 22/4, Thái Bình tiếp nhận 160 lao động, du học sinh sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản về khu cách ly tập trung của tỉnh, trong đó có 48 phụ nữ mang thai và 4 trẻ em. 160 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các ý kiến, đề xuất về việc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình mới hiện nay. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. Theo đó, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người chưa thực sự cần thiết; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; bắt buộc đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng và nơi làm việc. Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân

hạn chế đi ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải khai báo ngay để được theo dõi sức khỏe và có biện pháp xử lý kịp thời.

Cần có tình hình thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đồng ý với phương án giãn cách từ từ các hoạt động xã hội. Về hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, đồng chí yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp, xông hơi, massage; điểm cung cấp trò chơi điện tử và điểm truy cập internet công cộng; các khu, điểm du lịch; các giải đấu thể thao... đến hết ngày 3/5. Cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng... đồng thời yêu cầu các dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác phải bảo đảm quy định phòng, chống dịch. Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời và một số môn thể thao như: bóng bàn, cầu lông, tennis được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và không tổ chức thi đấu dưới mọi hình thức. Ngành Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý những trường hợp vi phạm.

Đối với hoạt động giao thông vận tải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh hoạt động trở lại

nhưng không quá 50% biểu đồ chạy xe, chỉ không quá 50% số ghế cho phép/xe; xe hợp đồng, xe du lịch hoạt động trở lại nhưng không chạy quá 50% tổng số xe và không chở quá 50% số ghế trên xe. Xe bus, xe taxi tiếp tục hoạt động nhưng không chở quá 50% số ghế/xe. Các xe không bắt đầu hòa khí chở khách, bảo đảm khoảng cách tối thiểu. Các bến phà, bến khách ngang sông tiếp tục hoạt động trở lại và chở không quá 50% số ghế cho phép. Tất cả các hoạt động vận tải hành khách phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch

theo quy định. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp chủ động ghi chép, thực hiện cung cấp thông tin của hành khách khi có yêu cầu; Công an tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định và xử lý các trường hợp vi phạm. Về hoạt động văn hóa, tin ngưỡng, tôn giáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất tiếp tục đóng cửa các di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn. Đối với di tích lịch sử ở các huyện, thành phố, chủ tịch UBND huyện, thành phố cần cụ thể hình cụ thể quyết định về việc đóng, mở cửa các di tích lịch sử. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện tập trung đông người nơi công cộng và sự kiện lớn khác chưa cần thiết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất dừng hoạt động của các tổ công tác liên ngành từ ngày 23/4; duy trì hoạt động của các tổ tuần tra tại các huyện, thành phố đến hết ngày 3/5 và cần cụ thể hình thực tế, các huyện, thành phố có thể tăng cường các tổ tuần tra để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp

Nếu mỗi dự án lại để chờ kỳ họp HĐND tỉnh thường niên (2 kỳ/năm) thì chậm tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là một số dự án trọng điểm, cấp bách. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất các phương án thực hiện nhằm tăng tính chủ động và đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư dự án đầu tư công.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ba phương án trong phân tư sẽ do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, việc hoàn thiện hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư của mỗi dự án ở các thời điểm khác nhau.

hoặc trình độ lý luận chính trị. Về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã bảo đảm đúng quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở với tổng số định biên là 5.649 người.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng để kịp thời động viên cán bộ, công chức cấp xã đôi du và thời tái cơ cấu ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhưng thời tái cơ cấu do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch. Khuyến khích duy trì hoạt động của các tổ tự quản để kiểm soát chặt người từ vùng dịch về. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần cụ thể hình thực tế quyết định việc hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn.

Về hoạt động giáo dục, đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh từ khối 6 - 8 đi học trở lại từ ngày 4/5/2020. Các trường dạy học, cao đẳng, trung cấp cần cụ thể tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Các trường phải vệ sinh, khử trùng, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; khuyến khích học trực tuyến.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập làm việc bình thường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định tùy vào tình hình cụ thể. Cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan, tiệc mừng, khuyến cáo không đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các cơ sở y tế tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị cho hợp lý, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, hạn chế nguy cơ lây nhiễm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng với các tình huống của dịch; đẩy mạnh hoạt động khám bệnh tại

nhà. Căn cứ tình hình thực tế sẽ quyết định phương án cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Khu cách ly các huyện, thành phố sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có yêu cầu. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu cách ly.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn; nắm chắc số người từ vùng dịch về để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục duy trì đường dây nóng của tỉnh để tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch. Sở Y tế xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch để các ngành, địa phương, đơn vị làm căn cứ áp dụng, thực hiện. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp phối hợp tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch. Sở Giao thông Vận tải thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc công việc của tỉnh về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần có nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch. Các sở, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tăng cường hoạt động để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

**HOANG LANH**

Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo, trong đó có đề xuất các phiên họp bất thường, bảo đảm nhu cầu thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công;

phương án thứ hai là phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước của địa phương bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên thuộc cấp tỉnh quản lý, trừ các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phương án thứ ba là phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh

**MINH HƯƠNG**

chức danh phó chủ tịch UBND, chuyển biên chế sang cho công chức xã. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đồng chí thống nhất bỏ các chức danh liên quan đến công an xã và bảo vệ dân phố, bổ sung thêm chức danh phó trưởng ban tuyên giáo trực tiếp làm báo cáo viên báo cáo là một trong những chức danh hoạt động có hiệu quả. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ bố trí không quá 3 chức danh, trong đó có 1 chức danh kiêm nhiệm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách trình Bộ Nội vụ cho ý kiến.

hàng lại, chủ các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê đã tiến hành vệ sinh khử trùng bàn ghế, bát đĩa, cốc chén... Anh Trần Đình Sơn, chủ một quán cà phê trên đường Lê Quý Đôn chia sẻ: Chiều ngày 22/4, tôi đọc trên mạng thấy có thể mở bán vào ngày 23/4 nên tôi huy động nhân viên tổng vệ sinh quán, tự nhiên tôi vẫn phải đợi thông tin chính thức từ tỉnh mình. Đến tối ngày 22/4 cơ quy định mới được mở bán nên sáng 23/4 tôi đã chính thức kinh doanh lại. Buổi sáng

*Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

## VŨ CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,73%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 49,5 triệu đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quân sự - quốc phòng địa phương ngày càng được củng cố. Văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư. Công tác giáo dục được quan tâm, phát triển. Các chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,27%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả tốt.

Giai đoạn 2020 - 2025, Vũ Chính phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,57%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 92,87 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 2%. 90% lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập ổn định. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 35 - 40 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025...

### HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã biểu quyết thống nhất bầu bổ sung đồng chí Trương Thanh Sơn thay gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng triển khai các bước thực hiện quy trình bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt năm 2020.

## THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tính đến 17 giờ ngày 23/4, toàn tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 2.793 mẫu bệnh phẩm. 2.793/2.793 mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tính riêng ngày 23/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 167 mẫu bệnh phẩm của người từ nước ngoài về và người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.

\* Tính đến 17 giờ ngày 23/4, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 có 168 trường hợp đang cách ly.

Trước đó, tối ngày 22/4, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 160 trường hợp. Đây là người lao động, du học sinh của 32 tỉnh, thành phố trong cả nước sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản, trong đó có 108 nữ và 52 nam. Đặc biệt, có 48 phụ nữ đang mang thai và 4 trẻ em dưới 5 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận, các công dân đã được cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với quân y Bộ CHQS tỉnh thực hiện truyền, hướng dẫn về những quy định, nội quy khu cách ly tập trung; đồng thời, được kiểm tra sức khỏe, khai báo thông tin y tế và lấy mẫu dịch họng, mũi để xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Ngoài ra, trong ngày 23/4, Trung đoàn 568 cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đang cách ly tại Trường Đại học Thái Bình về đơn vị tiếp tục thực hiện cách ly.

## “Kiên cường Việt Nam” - liveshow âm nhạc trực tuyến kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh và ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Công ty Cổ phần RSPV tổ chức liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam - Stay strong Vietnam”.

Chương trình sẽ phát sóng vào 20 giờ thứ bảy ngày 25/4 trên kênh Youtube “RSPV Vietnam” và kênh của các đối tác, với những ca khúc và phần trình diễn đặc biệt dành tặng khán giả qua hình thức livestream biểu diễn tại nhà của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Đông Nhi, Thảo Trang, Sĩ Thanh, Bảo Trâm Idol, Hồ Trung Dũng, Erik...

Khán giả ủng hộ liveshow âm nhạc trực tuyến bằng các cách: qua ZaloPay; mã Zalo, quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn bit.ly/quyen-gop-zalopay-2 để ủng hộ. Hoặc theo hình thức chuyển khoản tới tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thông tin tài khoản: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số tài khoản: 1483201009159 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thủ đô, nội dung chuyển khoản ghi rõ: “KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM”).

Số tiền vận động từ chương trình sẽ được dùng để hỗ trợ cho những phụ nữ đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và những phụ nữ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19.

**P.V**

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 23/4, UBND tỉnh họp nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C và dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Trưởng trường HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các

huyện, thành phố (các huyện, thành phố dự họp trực tuyến tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố).

Trước đây, thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, đối với các dự án không trọng điểm nhóm C sẽ do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020), tất cả các dự án không phân biệt tổng mức đầu tư sẽ do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, việc hoàn thiện hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư của mỗi dự án ở các thời điểm khác nhau.

## THỐNG NHẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và cán bộ xã, phường, thị trấn thời tái cơ cấu ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều chỉnh việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường

vụ Quốc hội, toàn tỉnh có 21 đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập sau sắp xếp. Sau sắp xếp có 453 cán bộ, công chức cấp xã đôi du; 266 cán bộ cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cơ cấu ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nguyện vọng được nghỉ công tác, hướng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và 42 cán bộ cấp xã có đủ điều kiện về tuổi tái cơ cấu ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhưng thời tái cơ cấu do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

# Ngày đầu tiên thực hiện nói lỏng giãn cách xã hội

vía hè, xe ô tô xếp thành hàng dài trong khi đó, phía trong quán cà phê, ai nấy cũng tỏ chuyện khá thoải mái. Anh Nguyễn Xuân Thu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình chia sẻ: Do tính chất công việc nên tôi thường gặp gỡ, giao dịch với khách hàng tại các quán cà phê. Thực hiện giãn cách xã hội nên thời gian qua, công việc của tôi cũng gặp một số hạn chế, phải liên hệ qua điện thoại. Qua các kênh thông tin đại chúng, tôi biết được bắt đầu từ 23/4 các

nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại nên tôi đã hẹn khách hàng đến quán cà phê quen thuộc trên đường Trần Hưng Đạo để trao đổi công việc. Tôi rất vui vì Việt Nam có bản đồ không chế được dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 23/4, các quán ăn vặt, trà chanh cũng đã tái kinh doanh trở lại bình thường. Khách đến đây khá đông, chủ yếu là thanh, thiếu niên. Chị Kim Dung (chủ quán bánh mì cay) cho biết: Hôm nay được mở bán lại sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng, chống dịch

Covid-19 khiến tôi rất vui. Bên cạnh việc đón tiếp khách tại quán, chúng tôi cũng khuyến khích khách mua đồ mang về hoặc ship hàng tận nơi. Trong thị gian tới, khi Việt Nam chưa công bố hết dịch, chúng tôi vẫn đeo khẩu trang khi bán hàng và rửa tay thường xuyên để bảo vệ bản thân và khách hàng.Theo ghi nhận, tại một số nhà hàng, quán ăn có diện tích rộng đã chủ động sắp xếp bàn ghế với khoảng cách 2m để phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, để mở cửa bán

hàng lại, chủ các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê đã tiến hành vệ sinh khử trùng bàn ghế, bát đĩa, cốc chén... Anh Trần Đình Sơn, chủ một quán cà phê trên đường Lê Quý Đôn chia sẻ: Chiều ngày 22/4, tôi đọc trên mạng thấy có thể mở bán vào ngày 23/4 nên tôi huy động nhân viên tổng vệ sinh quán, tự nhiên tôi vẫn phải đợi thông tin chính thức từ tỉnh mình. Đến tối ngày 22/4 cơ quy định mới được mở bán nên sáng 23/4 tôi đã chính thức kinh doanh lại. Buổi sáng

đầu tiên bán hàng sau hơn 20 ngày tạm dừng hoạt động tôi cũng có chút dễ chịu hơn bởi quán luôn đón nhiều lượt khách đến uống nước, mà ngồi uống nước thì khách không thích đeo khẩu trang. Bởi vậy, tôi luôn nhắc nhở nhân viên phải đeo khẩu trang khi phục vụ khách, đồng thời để dung dịch sát khuẩn tay ngay lối vào để khách sử dụng trước và sau khi vào quán. Còn chị Lương Thị Thu, chủ một quán cà phê trên đường Lý Bôn vẫn mừng cho biết: Đến sáng ngày 23/4 tôi mới nhận được thông báo được phép kinh doanh trở lại nên ngay trong ngày, tôi đã chuẩn bị các điều kiện để sáng ngày 24/4, quán bán hàng trở lại. Theo chị Thu, bên cạnh việc khuyến khích khách hàng mua đồ mang đi, chị cũng chủ động sắp xếp chỗ ngồi cách

xa nhau nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên thực hiện nói lỏng giãn cách xã hội, ý thức người dân đã nâng lên sau hơn 3 tháng quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng người tại một số quán cà phê, quán ăn vặt còn khá đông và một số trường hợp không giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Vì vậy, việc tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch vẫn cần được thực hiện nghiêm nhằm nêu cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch trong các tầng lớp nhân dân khi dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

**ĐẶNG ANH - KIẾN TRUNG**

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG